

สรุปการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำปีสามัญไปไม่ผลิ ปี ๒๕๕๖
ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ กรุงกัวเตมาลา สาธารณรัฐเอกวาดอร์

นายสุวิจักขณ์ นาควิระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ได้นำคณะผู้แทนไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (The Meeting of the Association of Secretaries General of Parliaments – ASGP) ประจำปีสามัญไปไม่ผลิ ปี ๒๕๕๖ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงกัวเตมาลา สาธารณรัฐเอกวาดอร์

ในการประชุมครั้งนี้มีสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๗๒ คน จากจำนวนรัฐสภา ๖๐ ประเทศ สมาชิกสมทบ ๖ องค์กร ผู้สังเกตการณ์ ๑ คน ผู้เข้าร่วมแทนสมาชิกสมาคมฯ ๑๒ คน และผู้ที่มีใช้สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมอีก ๓๑ คน โดยมีนาย Marc Bosc ประธานสมาคมเลขาธิการรัฐสภาและรองเลขาธิการสภาสามัญแคนาดาเป็นผู้ดำเนินการประชุม และนาง Libia Rivas Ordóñez เลขาธิการรัฐสภาเอกวาดอร์ในฐานะประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมกล่าวต้อนรับพร้อมทั้งนำเสนอระบบงานของรัฐสภาเอกวาดอร์

นอกจากนี้ ที่ประชุมของสมาคมฯ ยังได้มีการอภิปรายทั่วไป (General Debate) ในหัวข้อสิทธิของคณะกรรมการสภาในการรับหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบวาจา และมาตรฐานความประพฤติของสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่รัฐสภา พร้อมทั้งมีการนำเสนอประเด็นอภิปราย (Communication) จากสมาชิกสมาคมฯ จากรัฐสภาประเทศต่างๆ ได้แก่เรื่อง วุฒิสภากัมพูชาสมัยที่ ๓ : โอกาสและความท้าทาย การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (ISO) : การค้นหาความเป็นเลิศในการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา ความร่วมมือระหว่างรัฐสภาในทวีปต่างๆ เช่น กรณีของโปรตุเกสและติมอร์-ตะวันออก ทรัพยากรบุคคลในสภาผู้แทนราษฎรบราซิล : บทบาทของการให้บริการด้านที่ปรึกษาระบบงานนิติบัญญัติ และความจำเป็นในการจำกัดความโปร่งใส – ปัญหาของรัฐสภาในเรื่องของเสรีภาพทางข้อมูลข่าวสารด้านนิติบัญญัติ เป็นต้น

ประมวลภาพการเข้าร่วมประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP) ประจำปี ๒๕๕๖



คณะผู้แทนไทยนำโดย นายสุวิจักขณ์ นาควิระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP) ประจำปี ๒๕๕๖ ณ กรุงกัวเตมาลา สาธารณรัฐเอกวาดอร์



(ซ้าย) นาย Marc Bosc ประธานสมาคมเลขาธิการรัฐสภาและรองเลขาธิการสภาสามัญแคนาดา เป็นประธานในการประชุมฯ (ขวา) นาง Libia Rivas Ordóñez เลขาธิการรัฐสภาเอกวาดอร์ในฐานะประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมกล่าวต้อนรับพร้อมทั้งนำเสนอระบบงานของรัฐสภาเอกวาดอร์



(ซ้าย) คณะผู้แทนไทยจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้แทนรัฐสภาไทยซึ่งเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา (IPU) ครั้งที่ ๑๒๘ (ขวา) ห้องประชุมรัฐสภาเอกวาดอร์ในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๒๘ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง